



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนไผ่งามวิทยา

ที่ /2566 วันที่ 4 สิงหาคม 2566

เรื่อง การกำกับติดตามการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนสุจริต

ด้วยโรงเรียนไผ่งามวิทยาได้จัดทำโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีการศึกษา 2566 งบประมาณทั้งสิ้น 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และร่วมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการ / กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนไผ่งามวิทยาได้ประชุม เพื่อกำกับติดตามกิจกรรมในโครงการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 สรุปผลการกำกับติดตามโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2566 ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	กิจกรรมบริษัทสร้างการดี	ดำเนินการขับเคลื่อนบริษัทสร้างการดี โดยเลือกคณะกรรมการบริหารบริษัทตามโครงสร้างที่กำหนด	ได้คณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ในการดำเนินงานกิจการของบริษัท
2	กิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน”	เข้าค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินครั้งที่ 6	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	กิจกรรม ป.ป.ช.น้อยและป.ป.ช.ชุมชน	แต่งตั้งป.ป.ช.น้อยและป.ป.ช.ชุมชนแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง	ได้ป.ป.ช.น้อย และป.ป.ช.ชุมชน ตามสัดส่วนที่กำหนด
4	การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามหลักสูตรด้านการทุจริต	จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้านการทุจริตในทุกชั้นเรียน	นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนวิชาด้านทุจริตศึกษา
5	การประเมิน ITA ของโรงเรียนสุจริต	ประเมิน ITA ประจำปี 2566 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน และ นำเข้าข้อมูลในเวปไซต์ของ โรงเรียน	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดำเนินการแล้ว - การนำเข้าข้อมูลอยู่ในระหว่างดำเนินการ

6	กิจกรรมนิเทศ ติดตาม	นิเทศ ติดตามการด าเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ	เป็นไปตามที่กำหนด
---	---------------------	--	-------------------

การด าเนินการตามโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนไผ่งามวิทยา ปีการศึกษา 2565 ได้ดำเนินการ  
แล้วจ านวน 4 กิจกรรมจาก 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 และอยู่ระหว่างการด าเนินการ 1 กิจกรรมคิด  
เป็น ร้อยละ 20 ข้อเสนอแนะ การเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนิน  
กิจกรรมตามโครงการ จะส่งผลให้โครงการด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงเรียนมา  
เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ



(นางวรรดา ชัยขุนพล )

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนไผ่งามวิทยา

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

ทราบ

( ลงชื่อ )



( นายเสวก จัดสวย )

ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามวิทยา